



การประชุมมอบนโยบาย

การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ดำเนินการประชุมมอบนโยบายการสร้างวัฒนธรรม **No Gift Policy** ไปสู่การปฏิบัติ โดยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ประกาศเจตนารมณ์สุจริต โปร่งใสองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ใสสะอาด 2566 และมอบนโยบายไคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลห้วยทรายทุกคน งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่



โดยได้ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จึงขอให้ส่วนราชการทุกส่วนทุกกอง และเจ้าหน้าที่ทุกท่านดำเนินการดังนี้

1. รับทราบประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ใสสะอาด 2566" และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (**No Gift Policy**) ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย รายละเอียดปรากฏตามประกาศ
2. ให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ และประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่รับทราบโดยทั่วกัน
3. สำหรับหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอให้รายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารที่แนบมาด้วย และให้สำนักงานปลัดรวบรวมแบบสรุปรายงานตามนโยบาย (**No Gift Policy**) จากการปฏิบัติหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายทราบ ตามห้วงระยะเวลารอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 และรายงานรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2566



ประกาศเจตนาารมณ์

"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ไสยะลาด 2566"

งดรับ  งดให้

NO Gift Policy

"ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี
พร้อมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่"

นายคชานนท์ แก้วสุริยากรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย





ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ไสสะอาด ๒๕๖๖"
และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข้าพเจ้า นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และขอแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำดี ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ถ้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

และขอถวายสัตยาจาวว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

